

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HƯNG TRÍ HOLDING**



Số: 01062023/HĐQT-BC

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Kính thưa quý vị đại biểu cùng quý cổ đông tham dự đại hội,

Hội đồng quản trị xin trân trọng chào đón và chân thành cảm ơn tất cả quý vị đại biểu, quý vị cổ đông đến dự Đại hội cổ đông bất thường ngày hôm nay.

Kính thưa quý vị cổ đông,

Tái cấu trúc và hoàn thiện lĩnh vực tài chính trong hệ thống các Công ty thuộc nhóm Công ty Hưng Trí là nhiệm vụ quan trọng đã được nêu trong báo cáo của HĐQT về phương hướng thực hiện năm 2022 và 2023 tại các kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2021 và 2022.

Thực tế các Công ty thành viên trong năm 2022 và 2023 đã từng bước tái sắp xếp theo hướng tập trung lại để tiết kiệm và tăng hiệu quả trong hoạt động.

Trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục đối diện với các khó khăn, thách thức mới, để tăng tính chủ động cho Công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí trong thời gian tới, HĐQT Công ty CP Hưng Trí Holding kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua phương án tái sắp xếp chuyển một phần vốn của Công ty CP Hưng Trí Holding trong Công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí cho các cổ đông hiện hữu của Công ty CP Hưng Trí Holding đứng trực tiếp trong Công ty cổ phần Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí.

Với việc chuyển đổi này, Công ty CP Hưng Trí Holding không còn là Công ty mẹ nên sẽ tạo ra tính chủ động cao trong xây dựng chiến lược và điều hành hoạt động của Công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí.

Bên cạnh đó, các cổ đông của Công ty CP Hưng Trí Holding sẽ được chủ động hơn trong việc kiểm soát cổ phần và cổ tức từ số cổ phần chuyển sang đứng trực tiếp tại Công ty CP Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí.

Chi tiết và phương thức thực hiện được nêu như trong 2 tờ trình đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÁ TRÍ